

สภาอากาศไทยจัดนิทรรศการเพื่อการกุศล “ได้บุญ – ได้ภาพ” โดยกลุ่มศิลปินอิสระ’96



วันที่ 23 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2559

ณ ชั้น 2 สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี สุขุมวิท ซอย 1

ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ

โดย หม่อมราชวงศ์ปรีียงค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาอากาศไทย ฝ่ายการจัดหารายได้

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00น.

ณ ชั้น 2 สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี เลขที่ 12 สุขุมวิท ซอย 1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

16.30น. – ลงทะเบียน

17.00น. – พิธีเปิดนิทรรศการ โดย หม่อมราชวงศ์ปรีียงค์ศรี วัฒนคุณ

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาอากาศไทย ฝ่ายการจัดหารายได้

18.00น. – จักรวาลสำหรับผู้ร่วมงาน

(รางวัลบัตรกำนัลจากเดอะ สุโกศล และ ภาพวาดศิลปะจากสมบัติ เพิ่มพูน แกลเลอรี)

– เชิญร่วมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

(โดยได้รับการสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มจากโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ)

สภาอากาศไทย เตรียมนำภาพวาดที่ได้รับบริจาคจากศิลปินผู้ใจบุญมาจัดแสดง เพื่อหารายได้บำรุงสภาอากาศไทย สำหรับการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย แก่พี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน และผู้ทุกข์ยากในสังคมทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ นิทรรศการ “ได้บุญ – ได้ภาพ” ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2559

การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการกุศล “ได้บุญ – ได้ภาพ” จะเป็นการนำผลงานภาพวาดของกลุ่มศิลปินอิสระ’96 ทั้งศิลปินอาชีพ และศิลปินสมัครเล่นที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดตามแนวคิด จินตนาการ และความถนัด ทั้งภาพวิวทิวทัศน์ ภาพดอกไม้บานาชนิด ภาพสัตว์ต่าง ๆ ด้วยเทคนิคหลากหลายรูปแบบ อาทิสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิก จิตรกรรมลายเส้น และได้มอบให้กับสภาอากาศไทย เพื่อนำมาจำหน่ายที่ “ห้องได้บุญ” ของสำนักงานจัดหารายได้ เพื่อนำเงินรายได้สนับสนุนการดำเนินงานของสภาอากาศไทย แต่ด้วยพื้นที่ของห้องได้บุญที่จำกัดไม่สามารถจัดแสดงภาพที่ได้รับการบริจาคมาได้ทั้งหมดซึ่งมีมากกว่า 200 ภาพ ประกอบกับสำนักงานจัดหารายได้ สภาอากาศไทย ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดแสดงภาพจาก สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรีให้นำภาพดังกล่าวมาจัดแสดงได้โดย

ไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเป็นที่มาของการ จัดนิทรรศการเพื่อการกุศล “ได้บุญ – ได้ภาพ” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้

โดยนิทรรศการเพื่อการกุศล “ได้บุญ – ได้ภาพ” กำหนดเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ปรีียงค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ฝ่ายการจัดหารายได้ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคุณกมลลา สุโกศล ร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษ และในวันดังกล่าวยังได้ร่วมให้การสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มสำหรับรับรองผู้ร่วมงานทั้งหมดจากโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร อีกด้วย

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าชมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งให้การสนับสนุนภาพวาดการกุศลกับนิทรรศการ “ได้บุญ – ได้ภาพ” ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2559 ณ ชั้น 2 สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี สุขุมวิท ซอย 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. รายได้จากการจำหน่ายภาพวาดทั้งหมดเพื่อการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และผู้ทุกข์ยากในสังคมทั่วประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2255 9911 หรือเว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org หรือที่สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี สุขุมวิท ซอย 1 โทรศัพท์ 0 2254 6040-6